

Số: 97/BC-UBND

Tân Hiệp, ngày 04 tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

### Về việc giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND huyện, khóa XII

Căn cứ Công văn số 1533/UBND-TH ngày 13/6/2024 của UBND huyện Hớn Quản về việc giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND huyện, khóa XII;

Tại Công văn số 1533/UBND-TH ngày 13/6/2024 của UBND huyện Hớn Quản, UBND xã Tân Hiệp có 04 ý kiến (trong đó có 01 ý kiến trùng lặp). Trên cơ sở báo cáo giải trình của các đơn vị, bộ phận liên quan, UBND xã báo cáo tổng hợp cụ thể như sau:

**1. Cử tri Nguyễn Thanh Chương- ấp 8 đề nghị:** Về hạ tầng cơ sở xã Tân Hiệp hiện nay, con đường vào trụ sở UBND xã đang đi nhờ phần đất của người dân, hiện trạng là đất của dân nhưng đến nay xã đã về đích nông thôn mới nâng cao nhưng khuôn viên của UBND xã vẫn chưa được phê duyệt để làm hệ thống đường đi vào UBND xã.

**Trả lời:** Dự án quy hoạch Trung tâm hành chính xã Tân Hiệp được bố trí quy hoạch 02 tuyến đường nhựa song song với nhau, nối từ đường nhựa ĐT 756C vào khu trung tâm hành chính xã. Tuy nhiên, qua rà soát quy hoạch Trung tâm hành chính xã Tân Hiệp được thực hiện từ năm 2015, đến nay đã hết thời gian thực hiện quy hoạch. Trên cơ sở Công văn số 856/UBND-KT ngày 12/04/2024 về việc dừng thực hiện dự án và quyết toán các hạng mục hoàn thành. Hiện nay, UBND xã Tân Hiệp, đang trong quá trình đề xuất UBND huyện tiếp tục cho chủ trương thực hiện quy hoạch khu dự án quy hoạch Trung tâm hành chính xã Tân Hiệp giai đoạn 2, gồm các hạng mục Quy hoạch Khu công viên cây xanh, đường vào khu TTHC xã và quy hoạch chợ.

**2. Cử tri Nguyễn Đình Lý- ấp 6 đề nghị:** Về việc con đường đi từ tổ 7 ấp 6 qua UBND xã bị gia đình ông Việt rào lưới B40 và trồng bờ tre che khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến ATGT. Bà con đã nhiều lần có ý kiến kiến nghị tại các hội nghị tiếp xúc cử tri các cấp nhưng nhiều năm rồi vẫn chưa được giải quyết. Vậy đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua đoạn đường này.

**Trả lời:** Vào tháng 11/2023 UBND xã Tân Hiệp nhận được thông tin phản ánh của cử tri ấp 6 về việc ông Bùi Quang Việt dựng hàng rào lưới B40 và trồng tre lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ che khuất tầm nhìn gây nguy cơ mất an toàn cho

người tham gia giao thông. Trước thông tin trên, UBND xã chỉ đạo Tổ kiểm tra trật tự xây dựng xã tiến hành kiểm tra thực tế ghi nhận lại thông tin cử tri phản ánh là có cơ sở, Tổ kiểm tra đã lập Biên bản ghi nhận hiện trạng đồng thời tham mưu UBND xã Tân Hiệp ban hành Thông báo số 44/TB-UBND ngày 13/11/2023 về việc đề nghị ông Bùi Quang Việt tự giải tỏa, chặt tĩa những số cây trồng lấn chiếm phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn đường bộ, thời hạn thực hiện đến hết tháng 11/2023 nếu ông không tự giải tỏa, chặt tĩa những phần cây trên thì bà con nhân dân sẽ tiến hành chặt. Do ông không phải là người địa phương, UBND xã đã nhiều lần liên hệ với ông qua điện thoại đề làm việc nhưng ông nói bị bệnh nên không thể đến trụ sở UBND xã để làm việc, đến nay ông Bùi Quang Việt vẫn chưa thực hiện tự giải tỏa, chặt tĩa số cây trồng lấn chiếm. Trước sự việc trên, UBND xã đã tham mưu báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện có biện pháp giải quyết.

**3. Cử tri Nguyễn Thị Chủ- Tổ 8 ấp 1 đề nghị:** con đường tổ 8, ấp 6 có hơn 20 hộ dân sinh sống và đã có từ gần 30 năm nay có chiều dài khoảng 800m. tuy nhiên cấp trên chỉ cho công nhận 1/2 tuyến đường và còn 1/2 tuyến đường không được công nhận. đề nghị UBND xã xem xét, gỡ gỡ và trả lời bằng văn bản cho các hộ dân tại tổ 8, ấp 6, xã Tân Hiệp được biết lý do tại sao chỉ công nhận 1/2 tuyến đường.

**Trả lời:** hiện nay xã Tân Hiệp không có ấp 1, tuy nhiên có cử tri tên Nguyễn Thị Chủ ở ấp 6. Qua trao đổi, cử tri Nguyễn Thị Chủ - ấp 6 không có đề nghị nội dung nêu trên.

Trên đây là báo cáo tổng hợp của UBND xã Tân Hiệp về việc giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND huyện, khóa XII./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- TT.Đảng ủy;
- TT. HĐND xã;
- CT, các PCT. UBND xã;
- Các thành viên UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
  
**Trần Văn Dũng**